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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกร ี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๔. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๗. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ธวัชชัย บุญม ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. นางเจิมขวัญ  รัชชุศานติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๓. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผศ.สมบัติ  สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๒. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔. ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๖. นางพรศรี ขันไชย ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๗. นางประไพ ปรีชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
 - ไม่มี - 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๑ อธิการบดีเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมาร ี

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ  



๓ 
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  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง
นําเสนอที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระตําหนักสวนจิตรลดา พระราชทานวโรกาสให้ ฯพณฯ 
อึม สิทธิ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และ ฯพณฯ มา บุญเฮง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการดําเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข (มาเลเรีย) เข้าเฝ้าฯ เพ่ือลงนามในเอกสารการ
ขยายเวลาความตกลงโครงการทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการได้อีก ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ในการน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระราชทานวโรกาสให้อธิการบดีเข้าเฝ้าฯ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 ๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ในรอบวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยกลับไปกําหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคืออะไร 
เป้าหมายที่กําหนดขึ้นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจากเป้าหมายมีแนวทางไปอย่างไร แต่ละแนวทางสามารถถอด
เป็นแผนปฏิบัติประจําปีได้ว่าทําอย่างไร และเป้าหมายในแต่ละปีจะเป็นอย่างไร น้ัน ในการนี้มหาวิทยาลัย 



๔ 
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ได้ดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในรอบวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ต่อสภา-
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่คณะทํางานเคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและใช้
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสรรหาอธิการบดี มีความชัดเจนมากกว่าน้ี จึงควรนําข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบด้วย  

๒. ยุทธศาสตร์ที่นําเสนอยังไม่มีความท้าทาย ถึงแม้ว่าเรื่องยุทธศาสตร์จะทําได้ไม่ง่าย แต่ถ้าหากไม่
เขียนไว้ในลักษณะท้าทายตัวเองจะย่ิงทําไม่ได้ ดังน้ัน เป้าหมายต้องกําหนดไว้สูง ๆ และต้องมีความชัดเจนมาก 
ไม่เช่นน้ันจะไม่สามารถประเมินตนเองได้ว่าทําไปแล้วในระดับใด เพราะตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้น้ีส่วนใหญ่จะเป็น
ตัวช้ีวัดทางกระบวนการไม่มีการกําหนดเป้าหมายว่าทําไปได้ถึงจุดใดแล้ว  

๓. ควรกลับไปพิจารณายุทธศาสตร์เดิมที่กําหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องเป็นเลิศทางด้านครู และควร
กําหนดระดับด้วยว่าเป็นเลิศด้านครูในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือระดับประเทศ  

๔.  ยุทธศาสตร์ที่เขียนไว้น้ีไม่ท้าทาย เพราะบางเร่ืองมหาวิทยาลัยสามารถทําได้ทันทีและบางเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้ทําไปแล้ว แสดงว่าเขียนด้วยความมั่นใจว่าทําได้เพราะทําได้แล้ว ไม่มีอะไรที่ท้าทายให้ทําได้
ดีกว่าน้ัน การท่ีจะไปสู่ความเป็นเลิศต้องทําอะไรที่ทําในหนทางที่มีทางเป็นไปได้แต่เวลาน้ียังอีกห่างไกล 
ตัวอย่างเช่น การกําหนดวิสัยทัศน์โดยปกติต้องฝันให้ไกลมาก แต่วิสัยทัศน์ที่เขียนไว้น้ีฝันไม่ไกลเท่าไร บอก
เพียงว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําในท้องถิ่น” ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยก็เป็นอยู่แล้ว ถ้าหากจะให้ดีต้อง
ประเมินได้ มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่มีตัวช้ีวัดแล้วเท่าน้ันแต่สําคัญมีแล้วทําให้เกิดอะไรข้ึน ผลผลิต (Output) 
และ ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นอย่างไร ผลลัพธ์(Outcome) จะไม่ใช่ส่วนของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันแต่เป็นส่วนที่
ออกไปจากมหาวิทยาลัยแล้วไปกระทบสังคม หรือส่วนอ่ืน ๆ ทําให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ไม่ใช่มองในมุม
ของมหาวิทยาลัยแต่ต้องไปไกลกว่าน้ัน จะสังเกตเห็นว่าที่กําหนดน้ีมี Outcome น้อยมาก ไม่ควรกังวลว่าเขียน
ไว้แล้วจะผูกมัดตนเองมากเกินไปเพราะกลัวทําไม่ได้ ต้องเลิกความคิดในลักษณะน้ีแล้วจะทําให้กล้าเขียน กล้า
ทํา  

๕. การที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ วันน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ยังทําไม่ได้ คําว่าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ย่ิงใหญ่ หากย้อนกลับไปดูพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนที่จะได้รับพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงคาดหวังสูงมากกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งที่จะดูแลท้องถิ่นทั่วประเทศ คือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันให้ความหมายค่อนข้างกว้าง 
ในคู่มือความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในท้องถิ่นประเทศไทยที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งกระจาย
ความรับผิดชอบไว้น้ัน ควรจะช่วยดูแลท้องถิ่น หมายถึง คน ทุกอย่างที่อยู่ในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทุก ๆ อย่าง มหาวิทยาลัยจึงควรตระหนักว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่ ต้อง
มีศาสตร์ วิธีการ และกระบวนการ ที่จะรองรับอย่างเป็นระบบ เช่น นักศึกษากัมพูชาที่มาเรียน สามารถเรียนรู้
รูปแบบของการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือกลับไปพัฒนาชนบทในกัมพูชาได้หรือไม่ ดังน้ัน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ควรเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ไม่ใช่ “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น” ซึ่งความหมายน้ี
ยังเป็นภาระใหญ่ที่จะทําปณิธานของความเป็นราชภัฏที่เป็นความคาดหวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ไว้ว่าอย่างไร ควรทําความเข้าใจคําว่า “เพ่ือท้องถิ่น” กับ “เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกัน 



๕ 
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๖. การกําหนดวิสัยทัศน์บางคร้ังให้จินตนาการไปให้ไกล แต่ในแผนยุทธศาสตร์มีกรอบเวลากําหนด
ไว้ทําให้มีความเป็นห่วงว่าจะมีการวัดผลได้หรือไม่ จึงเกิดความขัดแย้งกันเอง เช่น การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ช้ันนํา ก็ทําให้เกิดคําถามว่าขณะน้ีเป็นแล้วหรือยัง และมีตัวช้ีวัดที่วัดว่าเป็นช้ันนําหรือไม่ อย่างไร 

๗. การระบุวิสัยทัศน์ควรมีความชัดเจนมากกว่าน้ี ที่เขียนไว้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างวิธีการ
เขียนวิสัยทัศน์ เช่น เรื่องต้มยํากุ้ง อาจจะกําหนดง่าย ๆ ว่า ต้มยํากุ้งของเราต้องอร่อยที่สุด ต้องบอกว่าเป็น
อย่างไรภายในสองปี คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ดังน้ัน ที่กําหนดไว้น้ีควรจะต้องระบุว่าจะเป็นอย่างไร ภายใน
ระยะเวลาเท่าไร ซึ่งถ้าหากกําหนดวิสัยทัศน์เสร็จแล้วจึงกําหนดยุทธศาสตร์ตามจะไม่เกิดการขัดแย้งกัน ทั้งน้ี 
การกําหนดวิสัยทัศน์ต้องท้าทายและมีความเป็นไปได้ด้วย  

๘. วิสัยทัศน์ที่เขียนไว้น้ีในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการระดมความคิดจนกระทั่งได้ข้อสรุป 
และอธิการบดีคนปัจจุบันก็นํามาใช้ต่อเน่ืองเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ัน จึงควรใช้ไปก่อนระยะหนึ่ง 
หากจะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อีก ทั้ง ๆ ที่ผู้บริหารชุดเดิมได้ทําไว้แล้ว 

๙. ประเด็นสําคัญคือยุทธศาสตร์ ๔ เรื่อง จะทําอย่างไรให้สําเร็จ และความสําเร็จคืออะไร ซึ่งหาก
ทราบชัดเจนแล้ว ก็สามารถนําไปเขียนวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ได้ ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น มหาวิทยาลัยจะทํา
อะไร เป้าหมายคืออะไร และมีความเช่ือมั่นว่าทําแล้วได้ผลตามที่คาดหวังจริง ซึ่งเป็นโจทย์สําคัญ ยกตัวอย่าง
เช่น สิ่งที่อธิการบดีนําเสนอสามารถให้คําตอบได้หรือไม่ว่าถ้าหากดําเนินการทั้งหมดแล้วมหาวิทยาลัยจะเป็น
เลิศในการผลิตครู หรือเป็นต้นแบบในการผลิตครู ถ้าหากทําได้ครบทุกเรื่องตามท่ีเขียนไว้น้ี สามารถตอบโจทย์
ได้หรือยัง อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่ได้กําหนดผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) เช่น 
จะเพ่ิมจํานวนหลักสูตรอะไร หรือจะพัฒนาครูอย่างไร จํานวนครูที่ได้รับการพัฒนา ความพึงพอใจของผู้ใช้ครู 
เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันได้คํานึงหรือไม่ว่าผลการเรียนรู้ของเด็กดีขึ้นจากการพัฒนาครูจริงหรือไม่ วัดไปถึง
ตรงน้ันได้หรือไม่ ต้องส่งผลไปถึงผลการเรียนรู้ของเด็กที่พัฒนา ไม่เช่นน้ันแล้วจะไม่เกิดประโยชน์ จึงควรนํา 
Output และ Outcome มาเป็นโจทย์ แล้วนําโจทย์น้ันไปหาวิธีการแก้ปัญหา (solution) ออกมาให้ได้ 

๑๐. ตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่กําหนดไว้น้ีไม่ได้บ่งบอกถึงผลท่ีเกิดจากการดําเนินการใน
ยุทธศาสตร์น้ี ตัวอย่างเช่น เรื่องความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพครูน้ัน ถ้ากําหนดเฉพาะจํานวนครูเข้าอบรมเท่าไร ครูที่เข้าอบรมมีความพึงพอใจหรือไม่ เพียง
เท่าน้ียังไม่สามารถบอกได้ว่าได้รับความสําเร็จในการพัฒนาครู ควรจะกําหนดในลักษณะที่ว่า ครูที่ผ่าน
กระบวนการของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาการสอนของตนเองได้จริงหรือไม่ หรือ ถ้าหากจะพัฒนาครูให้เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญก็ควรกําหนดตัวช้ีวัดว่าครูที่ผ่านการอบรมแล้วไปทําการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้จริง
หรือไม่ ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้ที่ผ่านการอบรมไม่สามารถช้ีวัดได้ชัดเจนและโดยส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมจะ
พอใจ แต่ที่สําคัญต้องมองว่าสิ่งที่ได้รับการพัฒนาไปน้ันได้เอ้ือต่อการนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนหรือไม่ และ
ควรทบทวนระดับความพึงพอใจ เน่ืองจากระดับความพึงพอใจมีค่าในตัวเอง คือ มาก ปานกลาง น้อย แต่ที่
เขียนไว้คือค่าเฉลี่ย (mean) ซึ่งต้องแปลความหมาย โดยการต้ังเป้าหมายที่เป็นความสําเร็จน้ันควรบอกว่าเป็น
ระดับใด มาก ปานกลาง น้อย หากเป็นระดับมาก และคิดว่าพอแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องเพ่ิมขึ้นอย่างที่แสดงไว้น้ี  

๑๑. ตัวช้ีวัด ๑.๔ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นตัวช้ีวัดที่ดีและชัดเจนมาก แต่ตัวย่อยแต่ละตัว 
ที่จะบอกถึงการเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาครูไม่น่าจะใช่ เช่น กําหนดเพียงว่าอาจารย์มาเข้าอบรมเท่าไร เพียง
เท่าน้ีจะบอกว่าเป็นต้นแบบคงไม่ได้ แต่ควรต้ังเป็นเป้าหมายว่าอาจารย์คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์ต้นแบบแล้วมีพฤติกรรมการสอนที่เป็นต้นแบบได้ร้อยละเท่าไรของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดในคณะครุ
ศาสตร์ ทั้งน้ี จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาไม่สามารถบอกได้แต่ต้องไปดูพฤติกรรมการสอนว่าเป็นอาจารย์
ที่มีการสอนเป็นต้นแบบของคนเป็นครูของครู เช่นเดียวกับจํานวนนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ที่ใช้โรงเรียนสาธิต



๖ 
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เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพียงกําหนดว่าให้ไปใช้ แล้วเป็นต้นแบบอย่างไร เกิดผลอะไรในต้นแบบ 
หรือกรณีอาจารย์ครุศาสตร์ไปใช้โรงเรียนสาธิตเพ่ือการวิจัยได้อะไรเป็นต้นแบบ ซึ่งตัวช้ีวัดที่จําเป็นในเรื่องของ
ต้นแบบ คือ อาจารย์ครุศาสตร์ที่ไปใช้โรงเรียนสาธิตในการวิจัยต้องพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นต้นแบบให้
ได้ทุกปี หรือกรณีการพัฒนาวิชาชีพครูสู่อาเซียน มั่นใจหรือไม่ที่นักศึกษาจะออกไปฝึกสอนในโรงเรียนใน
ประเทศอาเซียนได้ ที่ผ่านมาสาขาวิชาที่โดดเด่นคืออนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นนักศึกษาที่มีทักษะในการสอนดีมาก จึงควรพัฒนาเด็กรุ่นน้ีให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ไปฝึกสอนที่ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปจะได้มีอาชีพในอาเซียนได้ ทั้งน้ี ที่อ่ืนอาจจะมองไม่เห็นว่ามหาวิทยาลัย
สอนอย่างไร ถ้าหากเห็นแล้วอาจจะมองว่าน่าสนใจที่เป็นต้นแบบ ในทํานองเดียวกันทําไมถึงรับนักศึกษาจากที่
อ่ืนมาฝึกสอนในมหาวิทยาลัย เช่น จากประเทศออสเตรเลีย ก็ควรส่งนักศึกษาออกฝึกสอนนอกประเทศ 
นอกจากน้ียังมีสาขาวิชาที่โดดเด่น เช่น ภาษาไทย ในปัจจุบันประเทศกัมพูชาเปิดสอนภาษาไทยโดยใช้อาคาร
ในลักษณะห้องแถวธรรมดา ทําการสอนโดยอาจารย์ชาวกัมพูชา แต่มีชาวกัมพูชาจํานวนมากให้ความสนใจไป
เรียนภาษาไทย เพราะกระแสนิยมการเข้ามาทํางานในประเทศไทย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงควร
พิจารณาไปต้ังศูนย์สอนภาษาไทยในต่างประเทศในประชาคมอาเซียน 

๑๒. การกําหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยระดมความคิดหลายคร้ัง ที่ผ่านมาวิสัยทัศน์จะใช้คําอยู่ ๒ คํา 
คือคําว่า อุดมศึกษา และ ท้องถิ่น วิสัยทัศน์จะเป็นตัวที่นําไปสู่กลยุทธ์ (๔ ประเด็น) ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีตัวเอง
คือมหาวิทยาลัยก่อน แล้วนําสิ่งเหล่าน้ีไปพัฒนาในส่วนที่ ๒ คือการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ก็มีคําตอบอยู่ว่าในอนาคตจะพัฒนาอย่างไร ตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาก็จะนึกถึง
คําว่า เก่ง ดี มีความสุข เสมอ เช่นเดียวกันเมื่อกล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประเด็น ต้องทําอย่างไรให้ทุก
คนนึกถึงคําว่า “พัฒนามหาวิทยาลัยเสียก่อนแล้วถึงไปพัฒนาท้องถิ่น” 

๑๓. ปัจจัยที่จะบอกว่าเมื่อไปพัฒนาท้องถิ่นแล้วประสบความสําเร็จคือ (๑) มหาวิทยาลัยต้องบูรณา
การศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องมีศาสตร์ที่หลากหลายและพร้อม (๒) มหาวิทยาลัยต้องรู้สภาพปัญหาของท้องถิ่น 
(ได้ทําหรือยัง) (๓) มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการลงมือไปสู่การบริการ ต้องมีอะไรที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
มหาวิทยาลัยได้ทําในส่วนที่เป็นการบริการทั้งเชิงวิชาการและด้านอ่ืน ๆ (๔) มหาวิทยาลัยมีความสามารถใน
การสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นได้หรือไม่ การพัฒนาท้องถิ่นน้ัน อยู่ ๆ มหาวิทยาลัยจะกระโดดลงไปโดยที่เขา
เองก็มีตัวตนอยู่ และยังมีองค์กรอีกหลาย ๆ องค์กร คงไม่ได้ แต่มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์หรือวิธีการที่จะไปสร้าง
ความร่วมมือตรงน้ีหรือไม่ และทําให้เกิดความร่วมมือที่ดีซึ่งกันและกัน และควรมีผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นอย่าง
ประจักษ์ รวมทั้งความต่อเน่ืองหรือการทํางานเชิงรุก และ (๕) มหาวิทยาลัยต้องมีมุมมองในเรื่องของ
งบประมาณว่ามีกลยุทธ์ในการแสวงหาอย่างไร 

๑๔. การผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มักจะหาคําตอบไม่ได้ว่าอะไรคือความเป็นเลิศ เลิศอย่างไร 
ซึ่งโดยปกติยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายท่ีกําหนดไว้กว้าง ๆ ว่ามหาวิทยาลัยต้องการจะเป็นอะไร สิ่งที่จะนําไปสู่
ผลลัพธ์ (Outcome) ต้องกําหนดกระบวนการและรายละเอียดว่าผลิตครูไปแล้วมหาวิทยาลัยต้องการครูที่ไป
ดูแลท้องถิ่น เช่น ในปัจจุบันรัฐมนตรีมีนโยบายจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ หน้าที่ของครุศาสตร์ควร
ต้องผลิตครูที่มีความสามารถที่จะสอนโรงเรียนขนาดเล็กได้ ไม่จําเป็นต้องให้กระทรวงศึกษาธิการไปยุบ
โรงเรียน น่ีคือปัญหาระดับประเทศ ในพระราชบัญญัติการประถมศึกษาครูต้องมีความสามารถเป็นครู 
ที่สอน Home school ได้ เพราะครูกลุ่มน้ีสามารถสอนโรงเรียนขนาดเล็กได้ มหาวิทยาลัยต้องผลิตครูที่ไป
แก้ปัญหาของท้องถิ่นให้ได้ ประเด็นน้ีต้องชัดเจนว่าครูที่มหาวิทยาลัยผลิตออกไปต้องมีความสามารถอย่างไร 
แต่อย่างไรก็ตามจะกําหนดในยุทธศาสตร์น้ีไม่ได้ ต้องไปกําหนดในแผนงาน กระบวนการ แผนปฏิบัติการ มี
กิจกรรมต่าง ๆ  



๗ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑๕. ถ้าหากต้องการไปสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงแนวคิดสําคัญ คือ มหาวิทยาลัย
ต้องรู้ว่าจุดยืนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันอยู่ตรงไหน ในบรรดาสิ่งที่คิดว่าดี ๆ ทั้งหลายในวิชาชีพ ที่ต้องการทํา 
ณ เวลาน้ีทําได้ถึงเพียงใด อยู่ตรงจุดใดเมื่อเทียบกับที่อ่ืน และต้องไปหาวิธีว่าจะทําอย่างไรให้ดีกว่าน้ี ซึ่งมี
ข้อแนะนําว่าจะทําไปถึงเพียงใด มหาวิทยาลัยจึงต้องไปหาตัวอย่างมาเทียบเคียงว่ามหาวิทยาลัยจะทําให้ถึง
ตรงไหน เหมือนใครทํา มีขนาดเท่าใดที่เขาทํา เสร็จแล้วต้องศึกษาดูว่าเขาทํากันอย่างไร เขาถึงได้ดีกว่าต้อง
ทําการศึกษาเขา ซึ่งโดยปกติอาจารย์อุดมศึกษาไม่ค่อยปิดก้ันกัน ต่างจากการทําธุรกิจ ดังน้ัน ต้องกล้าทํากล้า
ศึกษาว่าเขาทําอย่างไรถึงได้ดี แล้วก็นําตัวเราเทียบกับเขาว่าหากต้องการทําให้ดีกว่าต้องทําอย่างไร ก็เป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นวิธีคิดแบบหน่ึงที่นํามาใช้ได้ เป็นแนวทางของการไปสู่ความเป็นเลิศ  

๑๖. ยุทธศาสตร์ที่เสนอมาทั้งหมดคิดว่าทําได้ยาก ดูเหมือนทําได้แต่ทํายาก เพราะเปิดหน้ากระดาน
กว้างมาก ๆ โดยเฉพาะเร่ืองครูในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เริ่มต้นด้วยการเป็นวิทยาลัยครู แต่ทั้ง
วิทยาลัยครูในขณะนั้นทําเรื่องเดียวคือเรื่องครู ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทําอีกหลายอย่าง แล้ว
จะไปเปิดหน้ากระดานว่าจะทําเร่ืองครูให้เป็นเลิศ ซึ่งยากมาก ๆ เพราะครูมีจํานวนมาก และหลากหลาย จึง
ต้องเลือกในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเท่าน้ัน และคาดว่าทําได้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ โดยต้องเลือกครูด้าน
ใดด้านหน่ึง ปัจจุบันครูทั้งประเทศขาดแคลนทุกสาขา มหาวิทยาลัยต้องเลือกว่าจะมุ่งเน้นครูด้านใด ครู
วิทยาศาสตร์ ครูภาษา หรือครูช้ันอนุบาล ประถมศึกษา น่ันคือให้เลือกทําไม่ต้องเน้นทั้งหมด ทําทั้งหมดได้แต่
มุ่งเน้นเชิงรุกไม่ต้องทั้งหมด รุกเป็นช่องแคบ ๆ ไป แล้วจะดึงอย่างอ่ืนขึ้นเอง ดังน้ัน คําว่าครูต้นแบบ
หมายความว่าเราต้องเลือกทิศทางให้ชัดเจนว่าจะผลติด้านใดบ้าง  

๑๗. โดยปกติกระบวนการเป็นเร่ืองของแต่ละคน คนทุกคนทําความสําเร็จเท่ากันแต่กระบวนการ 
ไม่ต้องเหมือนกัน ในยุทธศาสตร์ที่นําเสนอน้ีน่าจะมีจุดอ่อนอยู่ ๓ เรื่องใหญ่ ๆ คือ (๑) การพัฒนาบุคลากร 
ไม่ชัดเจน ระบุไว้ว่าจะพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ชัดเจนว่าจะพัฒนาอย่างไร พัฒนาให้ไปถึงอะไร ไปทําอะไรได้บ้าง 
เพียงแต่บอกคร่าว ๆ หลวม ๆ (๒) การวิจัย กล่าวถึงน้อยมาก ระบุว่ามีสถาบันวิจัยและพัฒนา ทําวิจัย แต่ไม่รู้
ทําอะไร ทําเพ่ือให้เกิดอะไร ซึ่งไม่ชัดเจน (๓) International เวลาเรื่องน้ีเข้ามา จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ต้อง
ตามกระแสเต็มที่ เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นแนวทางในปัจจุบันต้องคิดว่าจะทําด้วยหรือไม่ การทํา International ทั้ง
ระดับอาเซียน หรือ Global ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําเพ่ือให้รู้ว่าเรามีกับเขาด้วย แต่ต้องทําแล้วเกิดประโยชน์กับเรา 
International เป็นการเสริมตัวเราเอง เป็นการเรียนรู้จากเขาด้วย จะทําหรือไม่ทําต้องตัดสินใจ ซึ่งอันที่จริงแล้ว
ถ้าหากมหาวิทยาลัยก้าวหน้าไปถึงจุดหน่ึงเรื่องน้ีเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นอยู่ดีเน่ืองจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ  

๑๘. ในเร่ืองการกําหนดวิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําแล้ว 
เพราะว่าคําอธิบายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นก็แน่นอนว่าผลิตบัณฑิตขนาดนี้ก็ต้องไปพัฒนาท้องถิ่นแน่นอน แต่ไม่ได้
ระบุชัดเจนว่าไปทําอะไร ผลิตบัณฑิตเพ่ือทําอะไร แล้วคําว่าช้ันนําในที่น้ีหมายถึงช้ันนําระดับใด ที่จริงก็เป็น 
ช้ันนําอยู่แล้ว แต่ว่าต้องดูให้ได้ว่าเป็นช้ันนําขนาดใด ถ้าในจังหวัดน้ีช้ันนําแน่นอน จะพอใจเพียงเท่าน้ีหรือไม่ 
ช้ันนําในระดับภาคเหนือใช่หรือไม่ ระดับประเทศใช่หรือไม่ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นหน่ึงในสี่ หรืออะไร ของ
บริเวณน้ัน ๆ ของท้องถิ่นน้ัน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าท้องถิ่นขนาดใด ซึ่งเป็นวิธีเขียนควรเขียนให้ชัดเจน 
อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่ห่วงเรื่องพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักใหญ่ ก็ไม่ต้องนําไปใส่ไว้ในวิสัยทัศน์ เพราะถึงอย่างไร
หน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่ถ้าหากถือเป็นเรื่องสําคัญก็ต้องระบุให้ชัดเจนมากกว่า
น้ี วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ฝัน แต่ต้องไปตามทางน้ัน ถ้าหากบอกว่าในอีก ๑๕ – ๒๐ ปี จะอยู่ที่ ๑ ใน ๕ ระดับโลก 
จะเขียนก็ได้ และก็ทํากลยุทธ์ให้เป็นไปตามน้ัน และต้องประเมินตนเองตลอดเวลา เป้าหมายกําหนดว่าจะไป
ไกลเพียงใด หากมีระยะเวลาได้ย่ิงดี 
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๑๙. วิสัยทัศน์ เป็นความคาดหวัง ความฝัน ต้องการท่ีจะเป็น ส่วนไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่แผนกลยุทธ์ 
ที่ตามมา วิสัยทัศน์ที่นําเสนอน้ีค่อนข้างแคบและตีกรอบให้ตัวเอง เมื่อพิจารณาพันธกิจข้อ ๓ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 
จะเห็นว่าไม่ได้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเดียว น่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันเลิศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และประเทศ ควรเขียนให้กว้างไว้ ส่วนจะไปถึงหรือไม่ก็ต้องไปทําแผนกลยุทธ์ต่อไป หากเขียนกว้าง ๆ ไว้ 
แล้วการทําแผนยุทธศาสตร์จะทําให้ไม่ตีกรอบให้ตนเองมากนัก จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์เร่งด่วนก็มีคําตอบ 
ที่ไม่ใช่เพ่ือท้องถิ่นอย่างเดียว ควรเขียนให้ท้าทาย และครบถ้วน 

๒๐. ในเร่ืองวิสัยทัศน์บางครั้งเหมือนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรารู้ว่าเราต้องการศึกษาอะไร แต่การ
เขียนเราไม่ชัดเจน พอเร่ิมทําไปจะเห็นว่าจะไปปรับอย่างไร ทั้ง ๆ ที่มีอยู่ในใจแล้ว ในส่วนของยุทธศาสตร์จะ
เห็นว่ามหาวิทยาลัยพยายามทําให้ชัดเจนและวัดได้ก่อน แน่นอนว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ลักษณะของ
ยุทธศาสตร์ต้องดูจากปัจจัยที่ทําได้เป็นพ้ืนฐานก่อน ส่วนวิธีวัดเป็นเชิงตัวป้อน (Input) มากเกินไป  

๒๑. กลยุทธ์ที่ ๑ เรื่องผลิตและพัฒนาครู สิ่งที่สภามหาวิทยาลัยถามคือการผลิตและพัฒนาครู 
สู่ความเป็นเลิศ คําตอบคืออะไร ถ้าหากจะพัฒนาครูไปสู่ความเป็นเลิศควรเก่ียวข้องกับเรื่องดังน้ี  (๑) ระบบ
โครงสร้างและการบริหารรวมท้ังสถานท่ี ที่ถึงพร้อม (๒) ครูอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ทั้งผลงานวิชาการ ผล
ของคุณวุฒิ ต้องเป็นต้นแบบที่ชัดเจน (๓) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนที่เป็น
ต้นแบบได้ (๔) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ดี (๕) ทุน เราสามารถ
ผลิตครูโดยมีแหล่งทุนหรือไม่ และแหล่งงานที่รออยู่ข้างหน้า และ (๖) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่อง
สําคัญในการสร้างจิตวิญญาณของการเป็นครู ทั้งหมดมหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่อง แต่ต้องให้คําตอบ
ว่าสามารถพัฒนาครูเป็นเลิศ อาจเลือกมาทํา ๒ เรื่องที่สําคัญและเหมาะสม 

๒๒. การพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศคืออะไร ต้องตีโจทย์ให้ได้ กลยุทธ์ที่เขียน ๑.๒ กล่าวถึงการพัฒนา
อาจารย์ต้นแบบ (ครูของครู) แต่ไม่ควรเน้นเฉพาะที่ผลงานวิชาการ ควรต้องให้ความสําคัญกับทั้งตัวตนของครู
ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานวิชาการ ต้องหมายถึงตัวตนของครูที่เป็นแบบอย่างได้ 

๒๓. ปัญหาของคําว่าท้องถิ่น จริง ๆ เริ่มต้นของการที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ให้ 
คําจํากัดความไว้ชัดเจน ควรยกตรงน้ันขึ้นมา วิธีการท้ังหมดของหลักสูตรที่จะจบปริญญาเอกทางด้านพัฒนา
ท้องถิ่น ท้องถิ่นในที่น้ีหมายถึง community ดังน้ัน การพัฒนาท้องถิ่นต้องนึกถึงหลักสูตร community 
development เป็นเรื่องที่มาตรา ๗ และ ๘ ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการให้เป็นแบบน้ี การพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่คํา
สั้น ๆ ง่าย ๆ แต่เป็นงานใหญ่  

๒๔. ควรให้ความหมายของคําว่าท้องถิ่นไว้ในวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจและไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๒๕. ยุทธศาสตร์ที่เขียนน้ีเป็นเพียงกลยุทธ์เท่าน้ัน จะต้องมีแผนปฏิบัติการอีกมากที่ต้องทําต่อ  
แต่ถ้าหากสังเกตจะเห็นว่าขณะน้ีได้ปนกันอยู่ มีแผนปฏิบัติการเข้าไปอยู่ในแผนกลยุทธ์ก็มี ซึ่งไม่ใช่ตัวหลัก  
จึงควรแยกแยะให้ชัดเจน ในน้ีมีการกล่าวถึง TQF หลายแห่ง ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า TQF คืออะไร TQF เป็น
เพียงเป้าหมายขั้นตํ่า อย่างน้อยมหาวิทยาลัยต้องทําได้ระดับน้ีถึงจะผ่าน TQF เป็นขีดขั้นตํ่าล่างสุดว่าต้องทํา
เลยจากระดับน้ีขึ้นไป เมื่อบอกว่าทําถึงมาตรฐาน TQF แสดงว่าจํากัดตัวเองอยู่แค่ขั้นตํ่า จริง ๆ ต้องไปเลย 
TQF ขึ้นไป ไม่ควรพอใจแค่ TQF เวลาทํา TQF ทําว่าอย่างน้ีต้องมี อย่างน้ันต้องมี อย่างน้ีต้องทํา ไม่ได้แสดง
ถึงเป็นเลิศอะไร  

๒๖. จิตวิญญาณของการเป็นครูเป็นเรื่องสําคัญ ยุทธศาสตร์ที่นําเสนอน้ีไม่ได้ระบุเรื่องน้ี ถ้าหากจะ
ผลิตครูที่มีความเป็นเลิศ เรื่องจิตวิญญาณต้องเน้นและให้ความสําคัญมาก ๆ จิตวิญญาณเกิดจากการได้ใกล้ชิด
กันด้วยการทํากิจกรรมหลาย ๆ อย่างด้วยกัน เรียนรู้มาจากสิ่งน้ัน ความเอื้ออาทร ซึ่งหากจะพัฒนาครู 
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สู่ความเป็นเลิศต้องหาวิธีน้ี ถึงแม้ยากมากแต่ต้องทํา ไม่เช่นน้ันจะไม่มีทางเป็นเลิศด้านน้ีได้ ประเด็นสําคัญที่
เก่ียวกับเรื่องน้ี คือ เวลานึกถึงครูที่ส่งไปฝึกสอนจะพบว่าฝึกสอนแบบผิวเผินมาก เพราะการสอนนักเรียนในช้ัน
เรียนจะเร่ิมต้นในเวลาที่เดินเข้าไปในช้ันเรียน เสร็จเมื่อเวลาที่เดินออกจากช้ันเรียน เท่าน้ัน แต่ในความเป็นจริง
แล้วครูต้องเป็นครูเกือบทุกเวลา กลับมาบ้านต้องคิดต่ออีกว่าวันน้ีทําอะไรท่ีต้องปรับปรุงต่อไปอีกบ้าง นักเรียน
คนใดเป็นอย่างไร เป็นต้น 

๒๗. การที่มหาวิทยาลัยสอนครูน้ัน อย่าเพียงแต่สอนวิชาการแต่ให้ใส่จิตวิญญาณไปด้วย สิ่งน้ีคือสิ่งที่
คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตว่าต้นแบบที่ต้องการน้ันเกิดจากกระบวนการแบบใด 

๒๘. จิตวิญญาณความเป็นครูไม่ควรจะขาดหายไป อีกประการที่หายไปด้วยคือเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของผลผลิตบัณฑิต หากหายไปในกระบวนการเรียนการสอนที่จะนําไปสู่จุด
น้ันได้ก็เป็นเร่ืองใหญ่ และต้องวัดให้ได้ในหลาย ๆ เรื่อง วิธีการเรียนการสอนต้องปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ได้ ขณะนี้ถ้าหากพิจารณาในหลายเรื่องต้องใช้ทฤษฏีของผีเสื้อกระพือปีก (Butterfly effect) 
สอนด้วยคน ๆ เดียวหรือสองคนไม่ได้ ทุก ๆ คนต้องช่วยกัน ควรต้องเพ่ิมเติมเรื่องน้ีไว้ด้วยไม่เช่นน้ันจะหายไป
ในขั้นตอนการไปทําแผนงานและกิจกรรม 

๒๙. ไม่ควรใช้คําว่า TQF เพราะจะทําให้คิดถึงรูปแบบ มคอ. ทันที ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นน้ันแต่เป็น
เรื่องที่ว่าจะทําอย่างไรให้ผู้เรียนได้มาตรฐานการเรียนรู้อย่างที่คาดหวังไว้ น่ันคือ ควรกําหนดไว้ว่าเรื่องจิตสํานึก
เป็นอย่างไร ต้องเขียนให้ชัดเจน และวัดให้ได้  ทั้งน้ี ในเรื่อง TQF ไม่ควรยึดติดตรงรูปแบบ (Format) แต่ควร
ให้ความสําคัญกับแนวความคิด (Concept) มากกว่า และเรื่องน้ีใช้กันทั่วโลกไม่ได้ใช้เฉพาะประเทศไทย 

๓๐. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไม่ได้ระบุเรื่องที่จะย้ายจากพ้ืนที่ เวียงบัวไปสะลวง-ขี้ เหล็ก ไม่มีทั้งใน
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ไม่แน่ใจว่า ๔ ปี ข้างหน้า ผู้บริหารมีนโยบายจะใช้พ้ืนที่วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก 
เป็น Main Campus หรือไม่  

๓๑. ควรทบทวนตัวช้ีวัดเร่ืองแผนแม่บทการบริหารจัดการพ้ืนที่ ซึ่งระบุแยกไว้เป็นปี ปีละ ๔ แผน
เพราะอ่านแล้วไม่สื่อความหมาย  

๓๒. การย้ายไปพ้ืนที่สะลวง – ขี้เหล็ก เป็นกระบวนการไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใหญ่ แต่ถ้าหากจะนํามา
เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ต้องกําหนดว่าต้องทําอะไรบ้าง ต้องมีแผนเฉพาะ แต่หากไม่นําเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ ต้องมี
กระบวนการของการพัฒนา ปัจจุบันปัญหาและตัวแปรมีมาก จึงต้องคิดว่าจะทําให้ได้น้ันจะต้องทําอย่างไร 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการหาเงินงบประมาณด้วยที่มหาวิทยาลัยในไทยทําเรื่องน้ีได้ยากมาก 

๓๓. ในกระบวนการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ คําว่าความเป็นเลิศต้องเป็นอะไรท่ีดีกว่าคนอ่ืนภายใน
ขอบเขตที่เรากําหนด ปัญหาที่พบมากที่สุดในขณะน้ีคือจะทําอย่างไรที่จะเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามา
เรียน กระบวนการท่ีได้นักศึกษามาไม่ได้ช่วยให้พัฒนาได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าหากยอมว่ารับนักศึกษามา ๒,๐๐๐- 
๓,๐๐๐ คน ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เป็นเลิศได้ทั้งหมด แต่เลือกประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ คน จะสามารถคัดเลือกได้
เพ่ือจะทําไปสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบน้ีน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะไม่ไกลเกินไป  

๓๔. ประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณา คือ (๑) กําหนดคํานิยามให้ชัดเจน (๒) ต้องเลือกทํา 
คงไม่สามารถทําได้ทุกเร่ือง ทุกสาขาวิชา แล้วจะให้เป็นเลิศทั้งหมดคงยาก (๓) เป้าหมายต้องชัดเจน ถ้าหากได้
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ต้องรู้ว่าเมื่อเป้าหมายอยู่ตรงนั้น และปัจจุบันอยู่ตรงไหน แล้วมีหรือไม่ที่คนอ่ืนทําได้ถึง
ไหน และทําได้อย่างไร เราจะทําอย่างไรให้ดีกว่าเขา  

๓๕. ประเด็นสําคัญเรื่องครูจะมีประเด็นเพ่ิมเติม ๒ – ๓ เรื่อง คือ การวัดที่ว่าเราจะต้องทําให้ได้คือ
วัดผลตัวที่เราผลิต คือ ตัวครู นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของเรา วัดว่าได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการหรือไม่ ทั้งในแง่
ของความรู้ และจิตวิญญาณ และเมื่อเราสร้างครูของครูแล้วต้องดูผลต่อว่าครูของครูจะทําให้การเรียนการสอน



๑๐ 
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ครูดีขึ้นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่วัดได้ ขณะเดียวกันเมื่อผลิตครูออกไปแล้ว ครูที่ออกไปได้ออกไปสร้างผลกระทบใน
เชิงสังคมอย่างไร ตรงนี้จะวัดกันอย่างไร 

๓๖. ยุทธศาสตร์อาจจะมีการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือปัจจัยที่อาจจะทําให้ไม่สําเร็จ เพราะเป็นการ
มองปัญหาในอนาคต จะได้นําไปปรับในบางส่วนเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

๓๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการสนับสนุนและสร้างเสริม
สุขภาพ เน่ืองจากปัจจัยที่ทําให้งานน้ีเป็นไปได้มีหลายเร่ือง แล้วเราจะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้หรือไม่ และ
จะทําได้เพียงใด ประเทศที่น่าจะทําโครงการความร่วมมือด้วยได้ง่าย คือ ประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากเป็นประเทศ
ที่ต้องการนําผู้สูงอายุออกนอกประเทศ  

๓๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น่าทํามาก เน่ืองจากเชียงใหม่เป็นสถานท่ีน่าทํา มหาวิทยาลัยมีพ้ืนฐาน และมี
สถานที่ และอีกหลาย ๆ อย่าง ที่จริงแล้วคณะแพทย์ศาสตร์กําลังรุกในเรื่องน้ี เน่ืองจากโรงพยาบาลเต็ม และ
ต้องการระบายคนไข้ที่อาการไม่หนักออกไปอยู่ที่อ่ืนเพ่ือทําเรื่องฟ้ืนฟู  ส่วนในเรื่องผู้สูงอายุมีลูกค้ามาก เพ่ิมขึ้น
ทุกวัน และแนวโน้มสูงขึ้นแน่นอน มหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องไปทําซ้ํากับใคร ควรไปดูว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนอยู่
ก็ทําตรงน้ัน เช่น ด้านพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ถ้ามหาวิทยาลัยต้ังใจทําจริง ๆ มีโอกาสสําเร็จสูง 
เริ่มต้นทําเล็ก ๆ ไปก่อน แล้วค่อย ๆ ขยาย  

๓๙. ควรพัฒนาหลักสูตรควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนานักศึกษา และไปช่วยในกิจกรรมของยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ ต่อไปด้วย แทนที่จะไปใช้บุคลากรของเอกชนที่เปิดสอนอยู่ มหาวิทยาลัยน่าจะเปิดหลักสูตรด้วย รวมท้ัง
หลักสูตรระยะสั้นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงวัย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ 

๔๐. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ถ้าหากเขียนเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่เสนอน้ี ใน ๔ ปี คงทําไม่ได้ 
เน่ืองจากศักยภาพความพร้อมด้านบุคลากรแทบจะไม่มี แต่ถ้าหากจะใช้บุคลากรที่มีอยู่ เช่น วิทยาศาสตร์การ
กีฬา ก็สามารถทําได้ เน่ืองจากมีเกือบ ๑๐ คน เรื่องโภชนาศาสตร์ก็น่าทํา เร่ืองการเป็นศูนย์ออกกําลังกาย 
ศูนย์ฟ้ืนฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ก็สามารถทําได้ ยกตัวอย่าง ภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกีฬา
ภาคฤดูร้อนให้เยาวชนมาเล่นซึ่งดีมาก ควรดูตัวช้ีวัดให้ชัดเจน แล้วทําเท่าที่เรามีศักยภาพ  

๔๑. ควรดูความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในเรื่องที่เราจะมุ่งเน้น (Focus) มหาวิทยาลัยต้องกลับไป
ทบทวน ทําเฉพาะสิ่งที่จะเป็นไปได้แล้วมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู่แล้ว 

๔๒. ฐานเดิมของมหาวิทยาลัยมีสาขาการศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงเพ่ิมเติมในเร่ืองผู้สูงอายุ
ได้ มีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งคิดว่าหากจะทําในเบ้ืองต้นหลักสูตรระยะสั้นก็เป็นไปได้ ส่วนหลักสูตรระยะยาว 
คงต้องเพ่ิมเติมในส่วนของการศึกษาพิเศษว่าไม่ใช่เฉพาะสําหรับคนพิการอย่างเดียวแต่สําหรับผู้สูงวัยด้วย 

๔๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ ความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และงบประมาณมีค่อนข้างจํากัด จึงควร
จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนโดยมหาวิทยาลัยกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น อาจจะให้มา
ทําศูนย์ฝึกอบรม โดยมหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่พ้ืนที่ หากไม่คิดทําอะไรก็จะเกิดผู้บุกรุกและจะเกิดปัญหาในระยะ
ยาว คิดว่าพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ และยุทธศาสตร์ก็เป็นไปได้ในระยะอันใกล้  

๔๔. ควรจะต้องมีการทํางานร่วมกัน (cooperation) แล้วสร้างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น  
ไปร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วพิจารณาว่าส่วนใดที่เราได้เปรียบ คือ มาใช้พ้ืนที่
เราได้หรือไม่ ซึ่งน่าจะเป็นความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย ก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่เราอาจจะไม่ต้อง 
ทําเองทั้งหมด 

๔๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษามีโอกาสได้
ออกไปให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ และออกไปปฏิบัติงานตามสถานีอนามัยเดิมซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล และปัจจุบันมีนักศึกษาเป็นจํานวนมาก เฉพาะระดับปริญญาตรี 



๑๑ 
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ประมาณ ๔๐๐ คน ซึ่งปัญหาของมหาวิทยาลัยในขณะน้ีคือต้องไปใช้สถานที่ของคนอ่ืน ส่วนอาจารย์ที่มีอยู่ก็มี
พ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีเกือบทั้งหมดเป็นพยาบาล ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ก็เฉพาะทาง ซึ่งพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรทางด้านน้ีอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงคิดว่าสามารถเป็นไปได้ในการดําเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

๔๖. แนวคิดพ้ืนฐานเดิมในเรื่องน้ีมีมานานแล้ว เช่น (๑) เรื่องหลักสูตร ในขณะที่เป็นสถาบันราชภัฏ
มีหลักสูตรสําหรับผลิตกําลังคนให้ดูแลผู้สูงวัย และเด็กเล็ก โดยทําหลักสูตรให้กับวิทยาลัยพลศึกษา  
ซึ่งน่าจะนําหลักสูตรมาปรับปรุงได้ (๒) แผนแม่บทที่เคยทําไว้ในเรื่องของโครงการดูแลผู้สูงวัย จะต้องมีบ้านพัก
รอบอ่างสะลวงสําหรับผู้สูงวัย มีอยู่ในแผนแม่บทอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยจึงควรไปศึกษาข้อมูลในเรื่องน้ี  

๔๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทํามายาวนาน พอ ๆ กับ เรื่องครู มีข้อสังเกตว่า 
๓๐ กว่าปีที่อยู่ที่น่ี วิทยาลัยครูเชียงใหม่น้ันแทบจะเป็นที่รับรู้ว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา
ของเรามีโอกาสได้ไปแสดงในงานสําคัญต่าง ๆ ของจังหวัด ในเร่ืองน้ี คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการฯ ได้วิเคราะห์สภาพต่าง ๆ ที่ผ่านมา ได้นําเรื่องของภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว มาพิจารณาและเสนอให้จัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนขึ้น เช่น ให้เปลี่ยนช่ือสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือทําเรื่องน้ีให้ชัดเจน  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเขียนออกมาเป็น
ตัวช้ีวัดหรือกลยุทธ์แล้ว ความเด่นชัดของคําว่า ศิลปะและวัฒนธรรม เลือนหายไป ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม ณ 
ขณะนี้ล้านนาเป็นแหล่งของภูมิปัญญา วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของประเทศ ไม่ว่าเร่ืองอาหาร 
เครื่องแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี งานฝีมือต่าง ๆ แต่ข้อสังเกตคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์หรืออะไรก็ตาม
วัฒนธรรมจะเอนเอียงไปทางท่องเที่ยว ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่ควรทําให้ชัดเจนคือ (๑) เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ ซึ่ง ณ ขณะนี้กําลังถูกโจมตีด้วยวัฒนธรรมภาคกลาง และวัฒนธรรมตะวันตก (๒) เรื่องการเผยแพร่ (๓) 
เรื่องการทํานุบํารุง (๔) เรื่องการส่งเสริม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีในช่วงหลัง ๆ ได้เลือนหายไป ควรมีกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมเหล่าน้ีขึ้น กลยุทธ์หลักน้ีได้ออกมาชัดเจนหรือไม่ ที่จะให้สามารถ
แสดงออกมาเพ่ือย้อนกลับมาให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นหน่ึงในท้องถิ่นในเร่ืองศิลปะและวัฒนธรรมอีกครั้ง
หน่ึง 

๔๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีหลายพ้ืนที่กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ระบุไว้เพียงระบบนํ้า และ
ไฟฟ้า เท่าน้ัน มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเติมเรื่องระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย เน่ืองจากเป็นสิ่งจําเป็น สําคัญ และมีประโยชน์ 

๔๙. ประเด็นสําคัญ คือ (๑) เรื่องความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อะไรที่เราจะทํา หากมีก็จะช่วยให้
ความสําเร็จเร็วขึ้น แต่ไม่ใช่ระบุในสิ่งที่มีอยู่ (๒) เรื่องความร่วมมือ บางกรณีอาจจะต้องร่วมมือเพ่ือให้เกิด
ความสําเร็จ และมีความเป็นไปได้สูง และ (๓) ต้องไม่ยึดติดหรือพ่ึงพาส่ิงที่เป็นอนาคต เช่น ต้องมีสะลวง-
ขี้เหล็ก ก่อนถึงจะทําได้ ต้องมีอาคารก่อนถึงจะทําได้ แต่ต้องยึด Concept ก่อน  

๕๐. ควรใช้ยุทธศาสตร์ที่ทํามาเน่ืองจากแนวทางถูกต้องแล้ว เพียงแต่ไปทําเป้าหมาย และวิธีการ
ใหม่เพ่ิมเติม ส่วนที่ทํามาน้ีก็สามารถทําได้เลย ไม่ต้องรอจะทํา โดยปรับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น กรอบใช้ได้
แล้ว แต่ให้ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น  
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 - ไม่มี - 
 



๑๒ 
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๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 - ไม่มี - 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 
 - ไม่มี - 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่มี - 
 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร 
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น. 
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